

Phụ lục nhiệm vụ cụ thể
(Kèm theo Kế hoạch số 38 /KH-UBND, ngày 18/3/2025
của UBND xã Đa Kì)

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
1	Rà soát nâng cấp hệ thống máy tính và mạng LAN của UBND xã, đảm bảo cấp độ an toàn thông tin theo Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT.	Văn phòng HĐND - UBND	VH - XH và Ban ngành
2	Chỉ đạo nâng cấp trang thiết bị tại bộ phận một cửa xã, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến.	Văn phòng HĐND-UBND	TC-KT và các Ban ngành
3	Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động Cổng TTĐT /trang thông tin điện tử, OA Zalo xã, Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các phóng sự chuyên đề, các tài liệu tuyên truyền sâu rộng đến các doanh nghiệp người dân các tiện ích từ các dịch vụ chuyên đổi số.	VH- XH	Các ban ngành đoàn thể
4	Tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về xu hướng, định hướng chiến lược mới về chuyển đổi số.	VH - XH	Các Ban ngành liên quan
5	Số hóa hồ sơ dữ liệu huyện lên hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh và Chính phủ.	Công an	Các thôn, các Ban ngành liên quan
6	Thực hiện chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh	Trạm Y tế	Các thôn, các Ban ngành liên quan
7	Tiếp tục triển khai áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán số.	Công chức Tài chính - KT	Chi nhánh các ngân hàng và doanh nghiệp
8	Triển khai các nội dung về Thương mại điện tử.	Địa chính - XD	Các Ban ngành liên quan
9	Triển khai thực hiện các nội dung thuộc Đề án 06.	Công an xã	Các thôn, các Ban ngành liên quan
10	Triển khai các hoạt động bảo đảm ATTT theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ.	VH - XH	Các thôn, các Ban ngành liên quan
11	Triển khai kế hoạch mở rộng triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã.	Văn phòng UBND	Các thôn, các Ban ngành liên quan

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
12	Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; Hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ phát triển chính quyền số.	VH - XH	Các thôn, các Ban ngành liên quan
13	Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, tỷ lệ thanh toán trực tuyến.	TP - HT	Các thôn, các Ban ngành liên quan
14	Rà soát, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin triển khai mở rộng mạng viễn thông 4G, 5G.	VH - XH	Các thôn, các Ban ngành liên quan
15	Triển khai có hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ viễn thông IP trên địa bàn huyện.	Đài Truyền thanh	Các thôn, các Ban ngành liên quan